

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ThS. Nguyễn Tuấn Vương

Tóm tắt: Từ việc làm rõ khái niệm công tác tuyên truyền, bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác tuyên truyền việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thời gian vừa qua. Từ đó, làm rõ những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khóa: Tuyên truyền, công tác tuyên truyền, Đại hội XIII của Đảng.

1. MỞ ĐẦU

Tuyên truyền là một hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, là vũ khí sắc bén, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền đã góp phần thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cổ vũ, động viên quần chúng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước đã đề ra; đối thoại và đấu tranh thắng thắn với những quan điểm lệch lạc, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, ngăn chặn, vạch trần âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải đáp những băn khoăn, tâm tư của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định tình

hình chính trị - xã hội, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác tuyên truyền còn một số hạn chế, bất cập như: Tính thuyết phục, sự hấp dẫn của công tác tuyên truyền chưa cao; phương thức hoạt động còn nặng về tuyên truyền một chiều từ trên xuống, ít chú trọng nắm bắt thông tin hai chiều; nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền còn đơn điệu, thiếu tính sáng tạo; đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội còn thụ động, kết quả thấp. Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói riêng.

2. NỘI DUNG

2.1. Công tác tuyên truyền

Hoạt động tuyên truyền chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội loài người, chỉ có con người mới có nhu cầu và khả năng trao truyền cho nhau tư tưởng, văn hoá. Công tác tuyên truyền là một hoạt động xã hội đặc biệt, là tác động của chủ thể (con người) đến khách thể (con người), còn đối tượng tác động của nó là ý thức con người và rộng hơn là ý thức xã hội.

Tuyên truyền tác động vào mối quan hệ xã hội và diễn ra trong điều kiện xã hội nhất định. Hiệu quả tuyên truyền cũng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố môi trường - xã hội. Tuyên truyền phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Xã hội càng phát triển thì đòi hỏi càng phải truyền bá sâu rộng hệ tư tưởng của giai cấp thống trị nhằm giác ngộ, động viên mọi người tích cực tham gia xây dựng xã hội, phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị. Tuyên truyền đã giúp cho con người tiếp cận được nguồn thông tin khổng lồ một cách nhanh chóng, thuận tiện. Điều đó đã góp

phần thúc đẩy xã hội phát triển. Mặt khác, khi xã hội phát triển sẽ tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm cho hoạt động tuyên truyền phát triển phong phú hơn.

2.2 Thực trạng công tác tuyên truyền việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước

2.2.1. Những kết quả đạt được

- Nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được nâng lên một bước

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều cố gắng, phối hợp với các cơ quan nhà nước tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; bước đầu đã thực hiện được chủ trương xã hội hoá công tác tuyên truyền, huy động được một số nguồn lực của xã hội cho công tác.

Việc quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dần đi vào nền nếp và có chiều sâu hơn. Các chương trình được biên soạn phù hợp với từng đối tượng, như chương trình bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thực hiện tại hơn 600 trung tâm bồi dưỡng cấp quận, huyện trong cả nước, chương trình bồi dưỡng dành cho đoàn thể chính trị, xã hội,... và là môn thi bắt buộc trong cấp học, bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân. Đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đây là yêu cầu cơ bản để đánh giá nhận thức khi

tuyển dụng, thi nâng ngạch bậc cán bộ, công chức. Tất cả cán bộ, đảng viên đang công tác trong hệ thống chính trị đều phải học tập, quán triệt là yêu cầu và là một tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ. Hệ thống tài liệu được biên soạn phù hợp với mỗi loại đối tượng khác nhau (tài liệu cho cán bộ chủ chốt các cấp và cho các báo cáo viên; tài liệu cho cán bộ, đảng viên cơ sở; tài liệu hỏi đáp cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội).

- Công tác tuyên truyền của việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng tiếp tục có bước chuyển biến tích cực về chất lượng

Nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và hầu hết người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp truyền đạt nội dung của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Trung ương. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, viết thu hoạch đi vào thực chất, sát thực tiễn hơn. Từ Trung ương đến các tỉnh, thành đều chú trọng tuyên truyền nội dung cốt lõi của nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật; phản ánh thực tế việc tuyên truyền, học tập, nghiên cứu và tổ chức triển khai vào cuộc sống. Công tác giám sát, kiểm tra việc tuyên truyền, học tập được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Công tác sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc từ cơ sở, góp phần tích cực vào việc cung cấp thông tin, luận cứ khoa học để xây dựng các chương trình, đề án và tiếp tục hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Công tác tuyên truyền trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được chú trọng và đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

+ Nội dung tuyên truyền, cổ vũ

Tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chỉ thị, nghị quyết quan trọng, chính sách, pháp luật mới ban hành được triển khai kịp thời, nghiêm túc với nội dung, hình thức phong phú và có sức thuyết phục hơn. Hoạt động của cơ quan tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng, tờ báo, tạp chí, bản tin góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để dàng tiếp thu, nắm bắt, tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Phương thức tuyên truyền, cổ vũ

Các cơ quan báo chí thường xuyên dành thời gian, thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu để thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số và nhiều ấn phẩm, báo, tạp chí phát hành bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số dành riêng cho đồng bào; cùng với đó là sự ra đời các trang Web của VOV, VTV... đã góp phần cập nhật liên tục tin tức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã tổ chức lồng ghép quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các nội dung, những vấn đề đang được dư luận quan tâm, góp phần làm cho nội dung các hội nghị, các buổi thông tin chuyên đề ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Công tác đấu tranh, phản bác những thông tin quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước được triển khai quyết liệt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

Ban Chỉ đạo 94 Trung ương (nay là BCD 35 Trung ương) và các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành tăng cường các biện pháp đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Do vậy, đã thu hút được lực lượng chuyên gia, các nhà khoa học tham gia viết tin bài đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái; đã có nhiều bài viết phân tích sâu sắc có tính thuyết phục, sức chiến đấu bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, yếu kém trong thực hiện chủ trương, chính sách... để chống phá Đảng, Nhà nước; qua đó làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các thủ đoạn kích động, gây mất ổn định chính trị, xã hội, trên cơ sở đó nâng cao lập trường giai cấp, củng cố lòng tin và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, đối với Đảng, Nhà nước ta, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chú trọng và tiến hành thường xuyên, liên tục, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền

Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp Trung ương được kiện toàn, tập huấn và duy trì nền nếp chế độ giao ban dư luận xã hội định kỳ vào thứ năm hằng tuần; trực nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong các dịp lễ, tết và khi có vụ việc đột xuất. Kết quả điều tra, thăm dò dư luận xã hội đã phản ánh khách quan, chính xác tác động của công tác tuyên truyền và tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông

tin có căn cứ khoa học để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tham khảo trong việc quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

2.2.2. Những hạn chế, bất cập trong công tác tuyên truyền

- Một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu quan tâm, chưa chủ động trong việc đưa ra chủ trương và giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể của công tác tuyên truyền; ý thức trách nhiệm của một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương về công tác tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa thực sự đầy đủ, chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này.

- Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của công tác tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước còn nhiều bất cập như cơ sở vật chất, ngân sách phục vụ cho công tác còn hạn hẹp. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền từ Trung ương đến cơ sở còn thiếu và hầu hết là kiêm nhiệm; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng còn hạn chế.

- Chất lượng công tác tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền ở nhiều nơi chậm đổi mới. Hoạt động tuyên truyền có lúc vẫn còn mang tính thời sự, hình thức, đơn điệu, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa thực sự đi sâu vào những nội dung thiết yếu, sát thực mà người dân cần, người dân quan tâm. Công tác tuyên truyền còn có lúc chưa kịp

thời, chưa đáp ứng được tính thời sự, cấp bách, hình thức chưa phù hợp với nội dung, với đối tượng, với bối cảnh tình hình.

- Công tác phối hợp giữa các các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước còn lỏng lẻo, mệnh ai người đẩy làm, cơ chế trao đổi còn yếu và xử lý thông tin chậm.

- Ý thức tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người dân chưa có nhiều chuyển biến lớn; hiện tượng “nhờn luật” còn khá phổ biến; có lúc, có nơi ngay cả cán bộ, công chức, những người thực thi công vụ cũng còn chưa tuân thủ pháp luật, thậm chí cố tình “lách luật”, làm trái pháp luật, gây oan sai cho dân, làm giảm hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của nhà nước và giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự tôn nghiêm, công bằng của pháp luật.

2.2.3. Nguyên nhân của kết quả đạt được và hạn chế

- Nguyên nhân khách quan

+ Sự diễn biến, nhanh chóng, phức tạp của tình hình tế giới, sự phát triển bùng nổ của khoa học kỹ thuật - công nghệ thông tin, nhất là Internet và mạng xã hội tuy có nhiều tích cực mang đến, nhưng cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền.

+ Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chưa được tổ chức thực hiện một cách nghiêm chỉnh, vai trò làm chủ của nhân dân chưa được tôn trọng thực sự.

+ Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, các thành phần kinh tế hoạt động đan xen lẫn nhau, nên còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền và hoạt động chăm lo đời sống nhân dân.

+ Một số nơi các thế lực thù địch lôi kéo, mua chuộc nhân dân tham gia vào các tổ chức theo ý muốn của họ, như những tổ chức phản động hay tổ chức theo tôn giáo với mục đích và ý đồ không tốt, làm ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nguyên nhân chủ quan

+ Nhận thức của các cấp, các ngành và cả xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa đầy đủ; sự phối hợp vào cuộc trong công tác hiệu quả chưa cao và nắm bắt diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời.

+ Việc nghiên cứu đổi mới các phương thức định hướng tuyên truyền còn chưa thực sự được coi trọng. Cách làm, cách nghĩ, cách chỉ đạo cũ vẫn còn đậm nét trong nhiều hoạt động định hướng tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Một số chủ trương, chính sách, pháp luật còn thiếu cụ thể, rõ ràng, có sự trùng lặp, chồng chéo thậm chí mâu thuẫn nhau; nhiều văn bản thiếu tính khả thi; tính ổn định của hệ thống pháp luật chưa cao. Ngoài ra, một số chủ trương, chính sách sau khi ban hành chậm đi vào cuộc sống vì không có sự chuẩn bị trước về tuyên truyền, về tư tưởng cho quần chúng nhân dân dẫn đến việc sự ủng hộ hoặc tính khả thi, hiệu quả không cao.

+ Chất lượng giảng dạy về nội dung đường lối, chủ trương của Đảng, chính

sách pháp luật của Nhà nước ở các nhà trường còn thấp. Năng lực sư phạm, kỹ năng truyền đạt của một số giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế.

+ Một số cơ quan thông tấn, báo chí chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mang tính tổng thể và lâu dài; chưa coi trọng đúng mức, chưa tiến hành thường xuyên việc tuyên truyền những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong thực hiện nội dung trên.

+ Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền vừa thiếu về số lượng vừa yếu về kiến thức và kỹ năng; một số cán bộ còn kém về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

+ Nguồn kinh phí, phương tiện làm việc và điều kiện để tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước còn nhiều khó khăn.

2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

2.3.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò định hướng thông tin tuyên truyền của Ban tuyên giáo

- Xác định công tác tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

- Cấp ủy các cấp cần đưa công tác tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên hằng năm.

- Tăng cường chất lượng hội nghị triển khai nghị quyết theo hướng: Bảo đảm thời gian đủ để nghe quán triệt và thảo luận, tránh làm lướt, làm ẩu; đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp báo cáo tinh thần nghị quyết; có báo cáo thu hoạch nội dung học tập của từng cá nhân; hội nghị thảo luận xây dựng chương trình triển khai nghị quyết.

- Nâng cao chất lượng giao ban báo chí hàng tuần, hội nghị báo cáo viên Trung ương để nắm tình hình, kết hợp trao đổi tham vấn với các chuyên gia để chất lượng chỉ đạo định hướng tuyên truyền sát, đúng, kịp thời.

- Đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận trong định hướng tuyên truyền, truyền tải thông tin cho phù hợp với trình độ dân trí, phong tục tập quán, ngôn ngữ của từng vùng miền, dân tộc, từng địa bàn; lựa chọn hình thức cung cấp thông tin dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu khi tiếp cận với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cổ vũ, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

2.3.2. Xác định nội dung trọng tâm, những nội dung mới được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền nhằm đưa nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, làm cho cán bộ, nhân dân nhận thức rõ về con đường cách mạng Việt Nam, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của dân tộc, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, hướng tới “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đồng thời, từ đó cảm nhận được những thay đổi tích cực khi thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước trong đời sống thực tế.

- Thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách mới được ban hành, mục tiêu, chính sách các văn bản luật trong quá trình soạn thảo; nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ và nhân dân như: việc làm, tiền lương, chính sách trợ cấp xã hội, chế độ bảo hiểm xã hội; Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Doanh nghiệp, Luật An ninh mạng...

- Mặt khác cần tăng cường đối thoại chính sách, tư vấn, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ vướng mắc gắn với những vấn đề mà xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để mọi người hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình; nêu cao tinh thần làm chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời biết vận dụng trong quá trình thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

- Thường xuyên cung cấp thông tin tích cực, nhất là tin, bài, phóng sự, video clip phản ánh về các chủ trương, chính sách đi vào trong cuộc sống; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong xây dựng và phát triển đất nước để tạo sức lan tỏa nhanh đến cộng đồng.

2.3.3. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo chất lượng và đem lại hiệu quả thiết thực

- Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, giáo dục pháp luật bảo đảm thực chất

Nghiên cứu chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập. Cập nhật những nội dung

mới và làm rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, luật pháp quốc tế cũng như tác động của chúng đến nền kinh tế - xã hội Việt Nam.

Đổi mới cách thức tổ chức, chương trình, nội dung các môn học giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa, ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế để nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong tuân thủ, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật.

- Tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng

Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục hiện có, mở rộng thêm một số chuyên trang, chuyên mục mới trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình. Mở rộng hình thức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói riêng qua đối thoại trực tiếp, trao đổi, đàm thoại với các đối tượng để tiếp nhận thông tin tuyên truyền hai chiều và định hướng thông tin dư luận xã hội.

- Đổi mới phương thức tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng)

Duy trì tốt hoạt động hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên. Kết hợp nghe thông tin thời sự và báo cáo chuyên đề để truyền đạt những vấn đề lý luận cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói riêng có căn cứ thực tiễn, lập luận chặt chẽ.

- Tuyên truyền bằng cổ động trực quan, xây dựng các tài liệu và hoạt động xuất bản

Kết hợp tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc Nghị quyết XIII của Đảng bằng phương thức trực quan như lắp đặt panô, treo băng rôn,... với tổ chức triển lãm và trưng bày tư liệu, tranh ảnh, hiện vật để tác động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền qua hoạt động văn hóa - văn nghệ và các hoạt động khác

Hướng dẫn, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động các đoàn văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp; chỉ đạo xây dựng chương trình biểu diễn theo chủ đề nội dung thích hợp, đáp ứng được mục tiêu công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị nói chung, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói riêng. Xây dựng các chương trình nghệ thuật gắn chặt với mục tiêu và nội dung tuyên truyền. Thông qua ưu thế các loại hình nghệ thuật để chuyển tải sinh động, nhẹ nhàng mục tiêu tuyên truyền, giáo dục đến quần chúng.

- Tổ chức sâu rộng các phong trào “thi đua yêu nước”; nhân rộng điển hình tiên tiến

Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối nội đối ngoại vì sự phát triển bền vững của đất nước, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo trong phát triển kinh tế và công tác xã hội; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống, nhân rộng điển hình tiên tiến và các nhân tố mới tạo sự lan tỏa lớn trong nhân dân, cộng đồng, xã hội; thu hút nhiều lĩnh vực,

ngành nghề, các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trí thức và công nhân lao động tại các nhà máy, xí nghiệp tham gia.

2.3.4. Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phản tử cơ hội

Thường xuyên theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; bác bỏ kịp thời những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

2.3.5. Chủ động trong nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để kịp thời phục vụ cho công tác tuyên truyền

Thường xuyên theo dõi, bám sát thực tiễn, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo kịp thời diễn biến tư tưởng tâm trạng của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là ở những “điểm nóng” có những vấn đề liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, thiếu kỷ cương, ức hiếp nhân dân của cán bộ, đảng viên; những vấn đề vướng mắc trong một số chính sách về kinh tế (đất đai), về xã hội (chính sách y tế, giáo dục, an sinh xã hội, người có công); vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo... để kịp thời triển khai công tác tư tưởng, định hướng tuyên truyền với những nội dung và phương thức phù hợp góp phần làm ổn định tình hình.

2.3.6. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Tăng cường sự phối hợp các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác tuyên truyền. Một mặt là tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mặt khác là tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực thi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu giữa các cơ quan, tổ chức nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học có chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội; phối hợp trong xây dựng, thẩm định các chương trình, đề án.

2.3.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

- Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu định hướng tuyên truyền cần được cung cấp thông tin đầy đủ, được bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt phải nắm vững chủ trương, đường lối, chiến lược, chương trình, mục tiêu phát triển trên các lĩnh vực của Đảng và Nhà nước để tham mưu đúng và trúng vấn đề.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận và cán bộ đoàn thể các cấp; xác định đây là lực lượng nòng cốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

3. KẾT LUẬN

Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được đưa ra trong bài viết này là kết quả của việc nghiên cứu, đánh giá những nội dung và phương thức tuyên truyền, loại bỏ những gì chưa hợp lý, không hiệu quả, đồng thời giữ lại những những giá trị tích cực, phát triển nó lên, phối hợp nó với những phương tiện kỹ thuật mới, phương thức mới để đạt hiệu quả hơn vào thực tiễn thời gian tới. Mỗi giải pháp đưa ra có vị trí và vai trò riêng, để đạt được hiệu quả cao, cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đồng bộ các giải pháp.

Công tác tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực thì trước hết cần có sự chủ động hơn nữa từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đó là một trong nhiều biện pháp hiệu quả góp phần quan trọng để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nhằm thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Tuyên giáo Trung ương (2017), *Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế*, Hà Nội.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2017), *Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017*, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), *Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016)*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,
4. TS. Nguyễn Thị Thu Hà (chủ biên), TS. Nguyễn Thanh Liêm (2015), *Đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.